
  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 

สมัยสามัญ สมัยที่  2/2565  ครั้งที่ 1 
วันที่ 16 มิถุนายน 2565  เวลา 09.30 น.  

ณ  หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง   
   

ผู้มาประชุม จ านวน  9  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมพงษ์  ทองมี ประธานสภา ฯ สมพงษ์  ทองมี  
2 นายวรพล สกุลชัยอารักษ์ รองประธานสภา ฯ วรพล สกุลชัยอารักษ์  
3 นายทองใบ  บุพศิริ เลขานุการสภาฯ ทองใบ  บุพศิริ  
4 นางพิมใจ  สมวงษา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 พิมใจ  สมวงษา  
5 นายสิทธิ์ ขันคุ้ม สมาชิก อบต.หมู่ที่3 สิทธิ์ ขันคุ้ม  
6 นายมโชค ทานุมา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 มโชค ทานุมา  
7 นายค าคูณ  แก้วมุงคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 ค าคูณ  แก้วมุงคุณ  
8 นางสาวสวรรค์  พุทธจักร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6          สวรรค์  พุทธจักร  
9 นางปภาวดี  พันป้องซอด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 ปภาวดี  พันป้องซอด  

 

ไม่มาประชุม จ านวน  -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม     จ านวน  6 คน 
 1.นายนิรันดร์  เนาวนิต  นายก อบต.นาแสง 
 2.นายไพสาน  พรมกสิกร  รองนายก อบต.นาแสง 
 3.นางแก้ว      หอมหวล  รองนายก อบต.นาแสง 
 4.นายสุทัศน์   ชนะมัจฉา      เลขานุการนายก อบต.นาแสง 
 5.นางสาวบัวเรียง ไพศาล  รองปลัด อบต.นาแสง รักษาราชการแทน 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.จ่าเอกวัชระพงษ์  สุวรรณเขต      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐ น. 

ประธานสภาฯ   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565   

ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.โครงการรณรงคป์้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค                         

โรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 13-23 มิถุนายน 2565 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
     3.1 เรื่องการด าเนินการรถกูช้ีพคันใหม่ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าทีชี้แจงครับ 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลนาแสงทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพรทิพา ตะยุลรัมย์ ต าแหน่ง           
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเนื่องจากทางคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ 
(TOR) ผิดจึงได้ยกเลิกประกาศเดิมเพ่ือก าหนดคุณลักษณะใหม่ให้ถูกต้อง  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
3.2 ชี้แจงงบประมาณที่โอนงบประมาณในการประชุมสมัยวิสามัญ                        
สมัยที่  1/2565  ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่  17 พฤษภาคม  2565  
1.รายการครุภัณฑ์ส านักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป  
จ านวน 11 รายการ งบประมาณ 108,970.-บาท 
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จ านวน 3 เครื่อง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) เครื่องละ 
22,000 บาท  เป็นเงินจ านวน 66,000.-บาท 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 22,000 บาท 
4.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่  
จ านวน 1 ชุด ราคา 15,000.-บาท 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าทีชี้แจงครับ 
นางสาวบัวเรียง ไพศาล            เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
รองปลัด อบต.นาแสง ต าบลนาแสงทุกท่าน ดิฉันนางสาวบัวเรียง ไพศาล รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาแสง ในส่วนของส านักปลัดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติ
จัดซื้อจัดหา คะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
3.3 ชี้แจงงบประมาณที่โอนงบประมาณในการประชุมสมัยวิสามัญ                        
สมัยที ่ 1/2565  ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่  24 พฤษภาคม  2565  
จ านวน 7 รายการ 
1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 1  

งบประมาณ 100,000.-บาท 
2. โครงการขุดวางท่อระบายน้ าเพื่อลดน้ าเข้าแปลงนาข้าวหมู่ที่ 2 

      งบประมาณ 29,500.-บาท 
3. โครงการขยายท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน (ประปาผิวดินขนาดใหญ่)  
หมู่ที่ 3      งบประมาณ 51,000.-บาท 
4. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าทางลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 5  

      งบประมาณ 40,500.-บาท 
5. โครงการลอกรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 6  

งบประมาณ 25,500.- บาท 
6. โครงการซ่อมแซมฝายมีชีวิต หมู่ที่ 7 งบประมาณ 88,500.- บาท 
7 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.น้ าท่วมขัง หมู่ที่ 9  

งบประมาณ 34,500.-บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าทีชี้แจงครับ 
ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลนาแสงทุกท่าน กระผมนายบุญส่ง สุขรี่ ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วน

ของกองช่างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท าราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้ง 7 โครงการ ครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
3.4 เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกชี้แจงครับ 
นายก อบต.นาแสง -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงทุกท่าน กระผมนายนิรันดร์ เนาวนิต 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ในเรื่องของการจัดซื้อไฟฟ้าโซลล่า
เซลล์นายกจะดูงบประมาณในส่วนของวัสดุไฟฟ้าของกองช่างว่าเหลือ
งบประมาณเท่าไหร่ ซึ่งการด าเนินการอาจจะท าช่วงปลายปีงบประมาณ  
2565 ครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ประธานสภา ฯ - เนื่องจากตอนนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ผมเห็นสมควรพักการประชุมเพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวันก่อน แล้วเริ่มประชุมใหม่เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอพัก
การประชุมครับ 

พักประชุมเวลา   ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. 
เริ่มประชุมต่อเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)                     
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ประธานสภา ฯ - ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ่านชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ทั้งหมดเพ่ือให้
สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบทั่วกัน ระหว่างนี้หากสมาชิกท่านใดสงสัยสามารถ
สอบถามได้ครับ 

 

นักวิเคราะห์ฯ -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ 
และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ กระผมจ่าเอกวัชระพงษ์  สุวรรณเขต 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับหมอบหมายให้มา
ท าหน้าที่ในครั้งนี้ กระผมขอเริ่มตั้งแต่หน้าแรก ระหว่างที่อ่านหากท่านมีข้อ
สงสัยในส่วนใดขอให้ท่านสอบถามได้เลยครับ 
- นักวิเคราะห์ฯ อ่านร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

นายค าคูณ  แก้วมุงคุณ  - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมค าคูณ แก้วมุงคุณ สมาชิก อบต.หมู่ที5่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 กระผมอยากให้แก้ไข เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ หมู่ที่ 8 เปลี่ยนเป็น 

หมู่ที่ 9)โครงการขุดวางท่อระบายน้ าบริเวณบ้านนายสายัญ แสงโลกีย์ ครับ 
นายมโชค ทานุมา  - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมมโชค ทานุมา สมาชิก อบต.หมู่ที่4 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 ผมอยากขอเวลาในการศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ในการประชุมสภาครั้งตอไปครับ 
ประธานสภา ฯ เนื่องจากมีสมาชิกขอเวลาในการศึกษาเพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                     

(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จึงขอมติที่
ประชุมเลื่อนการพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญครับ 
นายก อบต.นาแสง -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงทุกท่าน กระผมนายนิรันดร์ เนาวนิต 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รายการค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
นาแสงเกมส์ งบประมาณ 120,000 กองการศึกษาจะด าเนินการในช่วง
ปลายเดือนกรกฏาคม 2565 ครับ 
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ประธานสภา ฯ - ท่านใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมผมขอปิดการ

ประชุม และขอนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่  2/2565  ครั้งที่ 2  
ในวันที่ 21 มิถุนายน  2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ฯ แห่งนี้ครับ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




